



**LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA**

P. O. Box 142545, Fayetteville, GA 30214

Phone: (404) 819-8434 • Email: ldcgvnhk@yahoo.com

Website: ldcgvnhk.org

Ngày 31 tháng 10 năm 2022

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, CSsR
Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd.
Garland, TX 75044

Cha Hải quý mến.

Con hy vọng cha vẫn luôn an mạnh.

Mặc dầu nhiều lời cảm ơn đã được nói lên trong Hành Trình Emmaus IX qua, con cũng cần phải nói lên lời cảm ơn riêng với cha, quý cha và toàn thể giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trước hết, xin cảm ơn cha đã nhận trách nhiệm làm Trưởng Ban Tổ Chức. Con biết công việc tổ chức này khó khăn; nhưng, vì anh em linh mục, cha đã quảng đại dẫn thân nhận trọng trách này. Hơn thế nữa, cha đã kêu gọi sự đóng góp và nâng đỡ của toàn thể Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một giáo xứ lớn trong vùng Dallas/Ft. Worth, và mọi tín hữu đã quảng đại đáp lời mời gọi đóng góp và phục vụ chân tình.

Con xin chân thành cảm ơn cha, quý cha, quý ân nhân và toàn thể giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã cầu nguyện, yểm trợ và phục vụ trong Hành Trình Emmaus IX vừa qua được thành quả tốt đẹp. Sự phục vụ và tổ chức tuyệt vời của các thành viên trong Ban Tổ Chức và các tín hữu trong giáo xứ đã gây ấn tượng sâu sắc và đầy kỷ niệm cho quý cha tham dự. Qua những chia sẻ con nhận được, quý cha rất vui và nể phục sự phục vụ tận tình của từng người, từng ban: hành chính, nhà bếp, phụng vụ, thánh nhạc, văn nghệ, giới trẻ, y tế, đưa đón, truyền thông, gây quỹ, từ giắc ngủ trưa cho đến phục vụ ẩm thực, nói lên sự chu đáo trong việc điều hành và nhất là sự hiệp nhất yêu thương của giáo xứ. Qua sự tận tâm của cha và quý anh chị em tín hữu trong giáo xứ, quý linh mục tham dự cảm nghiệm được sự nâng đỡ và lòng yêu mến dành cho họ. Con xin chân thành cảm ơn sự quảng đại hy sinh của cha, quý cha, quý ân nhân và giáo xứ dành cho Liên Đoàn.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban xuống tràn đầy ơn thánh trên quý cha, quý ân nhân và toàn thể giáo xứ. Xin Chúa luôn gìn giữ giáo xứ trong hiệp nhất và bình an.

Trong Chúa Kitô.


Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch